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วาระที ่ 1  เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
  ท่านประธานพูด ขอขอบคุณท่าน ผอ.น้้าเพชร และเจ้าหน้าที่อนามัย รพ.สต.ต้าบลลิปะน้อย ที่ให้ 
  ช่วยให้ค้าแนะน้าต่างในมาตรการป้องกันโรคโควิด  
 
วาระที ่ 2  เรื่องรบัรองการประชมุครัง้ที่แลว้ 
  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔ 
  วันพฤหัสบดีที่ ๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  มติที่ประชุม    รับรอง 
 
วาระที ่ 3  เรื่องทีเ่สนอให้ทีป่ระชมุทราบ 
     ๓.๑ ผอ.รร.แจ้งที่ประชุม 
           ๓.๑.๑ สืบเนื่องจากการประชุมกับเขตพ้ืนที่  
         - ต้องผ่านมาตรการ ๔๔ ประเด็น ของสาธารณสุขและต้องมีแผนเผชิญเหตุ ผอ. 
           แจ้งให้ทราบ ในมาตรการ ๔๔ ประเด็น รร.ประเมินผ่านหมด ส่วนแผนเผชิญทาง 



           โรงเรียนจัดท้าแล้ว ด้าเนินการส่งไปที่เขตพ้ืนทีเรียบร้อยแล้ว วันนี้วันที่ ๒๘  
           ตุลาคม ส้านักเขตพ้ืนที่ก้าลังพิจารณาอยู่ว่าที่โรงเรียนส่งไปจะอนุญาตให้เปิดเรียน 
           On Site หรือไหม แล้วส่งต่อไปให้ทางผู้ว่าจังหวัดอนุมัตแิละผอ.แจ้งให้ทราบว่า  
           ทางโรงเรียนได้ท้าตามขั้นตอนตามที่สาธารสุขหรือส้านักงานเขตก้าหนดไว้ 
           เรียบร้อย 
        ๓.๑.๒ สืบเนื่องจากการประชุมกับอ้าเภอ 
        - ผอ.แจ้งให้ทราบว่า นายอ้าเภอเป็นประธาน และมีสาธารณสุขเข้าไปร่วมประชุม 
          ดว้ยสาธารณสุขอยากคุยแนะน้ากับทางโรงเรียนในอ้าเภอเกาะสมุยและ   
          นายอ้าเภอและสาธารสุข แจ้งให้ทราบเหมือนกับส้านักงานเขตพ้ืนที่ว่า  
       - ต้องปฎิบัติตามมาตรการ 44 ข้อ 
       - ต้องมีแผนเผชิญเหตุ 
       - ต้องส้ารวจผู้ปกครอง เรื่องการฉีดวัคซีน ฉีดไปกี่เปอร์เซ็นต์ ทางโรงเรียนด้าเนินการ 
                   ส้ารวจเรียบร้อยแล้ว 
                   และทางโรงเรียนมีบุคลากรฉีดวัคซีนแล้ว 93 เปอร์เซ็นต ์ 
          สรุปคือ ให้ทางโรงเรียนท้าตามมาตรการสคบ. 44 ข้อ อย่างเคร่งครัด  
          ผอ.แจ้งว่า ได้ท้าตามมาตรการสคบ.ที่ก้าหนดไว้และบอกว่าทางโรงเรียนเตรียม 
          ความพร้อมไว้แล้ว  
       - ท่านประธานพูดว่า ตามขั้นตอนใน ๔๔ ข้อ ถามผอ.ว่า หนักใจ เรื่อง ATK อย่าง 
         เดียวไหม  ผอ.บอกว่า มีเรื่องเดียว เรื่อง ATK  เป็นเรื่องเดียว บุคลากรของโรงเรียน 
         ไม่มีความรู้ เรื่อง ATK ผอบอกว่า ให้ทางอนามัย ให้ค้าแนะน้า  ข้ออ่ืน ผอ.บอก  
         ด้าเนินการนานแล้ว เตรียมพร้อมอยู่เสมอ แต่ในการตรวจ ATK ถ้าอยู่ในมาตรการ 
         แล้วโรงเรียนเราอยู่ในพ้ืนที่สีแดง ต้องตรวจสัปดาห์ 1 ครั้ง วันนี้จึงขอความรู้จาก 
         สาธารสุข ท่านประธานถามว่า ขั้นตอนการดูแลนักเรียน อย่างไร ในช่วงโรงเรียน  
         ผอ.พูดว่า ตั้งแต่ประตูโรงเรียนมีจุดล้างมือ ตรวจวัดอุณหหูมิ และห้องพยาบาล 
        รบัรอง ถ้าในระหว่างวัน เด็กป่วยมีไข้ ในห้องเรียน บริเวณโรงอาหารและบริเวณ 
        โรงเรียน มีจุดเว้นระยะห่าง ทางโรงเรียนได้ด้าเนินการท้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
         และสิ่งที่เพ่ิมเติมมา คือ จุดสัมผัส นายอ้าเภอพูดว่า จุดสัมผัส เป็นจุดเสี่ยงอีกจุด 
         หนึ่งและให้ใช้ไฮเตอร์สีชมพูผสมน้้าเปล่า  
 
                 ๓.๒ อนามัยลิปะน้อย 
                ประเด็นที่โรงเรียนสอบถามไป คือในพ้ืนที่ต้าบลลิปะน้อยมีผุ้ติดเชื้อกี่คน อย่างไรบ้าง     
                    - เจ้าหน้าที่อนามัยแจ้งว่า ในเดือนตุลาคม ในต้าบลลิปะน้อย มีผู้ติดเชื้อ ๔ ราย  
       ในครอบครัว เดียวกัน    
              เจ้าหน้าที่แจ้งว่า พอคนโควิด ให้ดูเคสว่ายังไง ถ้าผลอาการไม่ร้ายแรง ให้พักท่ีบ้าน 
       ไดจ้ะมีอสม.ไปค่อยดูแล แต่ถ้าอาการร้ายแรง จะพาไปกักตัวรักษาตัว ส้าหรับสถานที่ 
       ผู้ป่วยติดเชื้อ 
           - ชุดตรวจ ATK   
       เจ้าหน้าที่อนามัยบอกว่า ท้าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังเทศบาลนครเกาะสมุย 
       ได้ และถ้าบุคลากรคนไหน ต้องการรับATK ฟรี ให้ใช้แอปเป๋าตัง เพื่อขอชุดATK ฟรี 
          
 



มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

วาระที ่ 4  เรื่องทีเ่สนอพจิารณา  
 

      4.๑  เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On Site ตามมาตรการ สคบ. ในภาคเรียนที่ ๒  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
      ประธานถามว่า คณะกรรมการว่า พร้อมให้โรงเรียนเปิดเรียนของภาคเรียนที่ ๒ ใน 
       วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔ ไหม ขอแสดงความเห็นจาก คณะกรรมการ 
 

       - คุณจุติมา(พ่ีจ)ุ บอกว่าเห็นด้วยในการเปิดเรียน แต่มาตรการ 44 ข้อ ต้องเข้มงวด  
         การศึกษาต้องเดินทางต่อไป 
       - คุณกัลยา (พ่ีเจี๊ยบ) บอกว่าเห็นด้วยในการเปิดเรียน แต่ทางโรงเรียนต้องตาม 
          ระเบียบให้ถูกต้อง   
       - ครูป้อม เป็นกังวลกับชุดตรวจโควิด ว่าคุณครูในโรงเรียนไม่ช้านาญ และ  
         เครื่องตรวจแบบใช้น้้าลาย ได้ไหม ผอ.น้้าเพชร ผอ.รพ.สต แจ้งว่า ไม่ผ่านมาตรฐาน 
         และครูป้อมบอกว่า ครั้งแรกท่ีใช้ชุดตรวจ ATK ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ อสม. 
         มาให้ค้าแนะน้ากับทางโรงเรียน  ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า ได้ค่ะ 
         - ประธานถามว่า อนุบาลมีมาตรการ ยังไง     
         ผอ.อภิเดช แจ้งว่าผู้ปกครองสอนไม่ได้ อนุบาลส่วนใหญ่เป็นการเรียนด้าน  
         พัฒนาการและผู้ปกครองอนุบาลส่วนใหญ่วันท้างานทั้งนั้น ผู้ปกครองอยากได้ 
        นักเรียนมาโรงเรียนและโรงเรียนดอนธูปมีครูประจ้าชั้นอนุบาล๑และ๒ ห้องละ๒คน  
         ในส่วนของการเตรียมความพร้อม ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว 
         ผอ.น้้าเพชร ถามว่า ทางโรงเรียนมีการสอบถามผู้ปกครองไหมในการให้นักเรียนมา 
         โรงเรียน 
         ผอ.อภิเดช ครั้งทีแล้วทางโรงเรียนได้เคยส้ารวจแล้ว และในรอบนี้ต้องให้ทางต้น 
         สังกัดสั่งการลงมาก่อน ทางโรงเรียนจึงจะด้าเนินการได้ 
 
      ๔.๒  ขอความอนุเคราะห์ อสม.ต้าบลลิปะน้อย มาช่วยดูแล  
 

     - โดยท้าหนังสือขออนุเคราะห์ไปยังเจ้าหน้าที่ อสม. 
      ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคไวรัสโควิด ๑๙ โรงเรียนบ้านดอนธูป 
 

    -  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา จ้านวน ๕ คน และมีผอ.รพ.สต และเจ้าหน้าที่ 
       อนามัย  เป็นกรรมการในการแต่งตั้ง 
 
      ๔.๔ ช่วงทดลองเรียนแบบ  On Site ในอาทิตย์แรก 
 

     - วันจันทร์   ประถมปลายม กับ อนุบาล ๓  
     - วันอังคาร   ประถมต้นกับอนุบาล ๑ และอนุบาล ๑  
     - วันพุธ   ประถมทั้งหมด 
     - วันพฤหัสบดี   อนุบาลทั้งหมด 
     - วันศุกร์    เปิดพร้อมกันทุกระดับชั้น 
   



 มติที่ประชุม     เห็นชอบตามที่เสนอ  
 
วาระที ่ 5  เรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 
 

     ๕.๑  ผู้อ้านวยการ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่อนามัย พูดว่าถ้าโรงเรียนมีอะไรให้ทางอนามัย 
    ช่วยเหลือสามารถแจ้งบอกมาได้ตลอด   
 
 มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 
   
เลิกประชุม   เวลา ๑๕.๔๕ น. 
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